



LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

P. O. Box 142545, Fayetteville, GA 30214

Phone: (404) 819-8434 • Email: bantinliendoan@gmail.com

Website: ldcgvnhk.org

Ngày 22 tháng 12 năm 2024

Trọng kính quý Đức Cha: Tôma, Gioan và Micae, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Chỉ còn 3 ngày nữa chúng ta mừng đại lễ Giáng Sinh, kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang ơn cứu độ và tình yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Với lá thư này, xin cho con được trình bày một số vấn đề trong Liên Đoàn.

1. Trong Hành Trình Emmaus X vào tháng 10 qua tại Orange County, California, anh em linh mục đã tái cử con trong chức vụ Chủ Tịch Liên Đoàn. Con xin cảm ơn sự tín nhiệm và tình yêu thương huynh đệ mà anh em đã dành cho con. Xin cảm ơn Cha Giuse Trần Cao Thượng, Chủ Tịch Miền Tây Nam và là Trưởng Ban Tổ Chức và toàn Ban Tổ Chức đã lo liệu chu đáo để Hành Trình Emmaus X được thành quả tốt đẹp. Xin cũng cảm ơn Cha Gioan Baotixita Thái Quốc Bảo, Quản Đốc Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô, đã dành cơ sở kang trang cho Hành Trình Emmaus X.

Sau thời gian nỗ lực mời gọi, con xin được thông báo về **Ban Thường Vụ của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2024-2028: Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch; Lm. Giuse Trần Cao Thượng, Phó Chủ Tịch; Lm. Gioan Nguyễn Vũ Việt, Tổng Thư Ký; ông Giuse Nguyễn Thế Tuấn, Thủ Quỹ, ông Giuse Đặng Văn Kiêm, Thư Ký Văn Phòng.**

Xin chân thành cảm ơn cha Giuse Trần Cao Thượng, Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Linh, Orange County, California và là Chủ Tịch Miền Tây Nam, cha Gioan Nguyễn Vũ Việt, Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St. Petersburg, Florida và là Chủ Tịch Miền Đông Nam đã nhận lời trong chức vụ mới. Xin cảm ơn hai ông Nguyễn Thế Tuấn và Đặng Văn Kiêm đã nhận lời tiếp tục chức vụ của mình.

Con cũng xin cảm ơn cha Phanxicô Xavê Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ Tịch và cha Antôn Phạm Hữu Tâm, ICM, Tổng Thư Ký, đã đồng hành và đặc lực trong nhiệm vụ mình trong nhiệm kỳ vừa qua (2019-2024). Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên quý vị. Xin cầu nguyện và nâng đỡ chúng con hầu phát triển Liên Đoàn và hoàn thành trách nhiệm được trao phó.

2. Con cũng xin được tường trình về việc **gây quỹ cứu trợ Bảo Lựt Yagi** tại miền Bắc Việt Nam. Liên Đoàn đã nhận được sự đóng góp là **\$343,057** từ các giáo xứ, giáo đoàn và các ân nhân. Liên Đoàn đã gửi **\$330,000** cho Ủy Ban Xã Hội-Bác Ái (Caritas Việt Nam) cách đây 2 tuần. Số còn lại, sau khi trừ đi chi phí cũng như lệ phí chuyển ngân và tem gửi thư cảm ơn cho quý ân nhân, Liên Đoàn sẽ gửi số tiền còn lại sau khi chương trình cứu trợ chấm dứt vào ngày 31/12/2024.

Xin tạ ơn Chúa về lòng quảng đại của các tín hữu trong các giáo xứ và giáo đoàn cùng các ân nhân. Xin Chúa ban muôn phúc lành trên quý vị vì lòng quảng đại hy sinh. Kèm theo là danh sách tất cả các giáo xứ, giáo đoàn và quý ân nhân đã đóng góp.

3. Để chuẩn bị tưởng niệm 50 năm người Việt rời bỏ quê hương, Vietcatholic mời gọi sự hợp tác của

các giáo xứ và giáo đoàn để thực hiện “**Hành Trình 50 Năm Viễn Xứ**” hầu nói lên sự phát triển lớn mạnh của các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại. Con xin chuyển đến **thư của cha Paul Chu Văn Chi, Giám Đốc Vietcatholic**. Thiết tưởng đây là mốc quan trọng và cũng để nói lên sự thành công và sức sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam, con kêu gọi mọi giáo xứ và giáo đoàn tham gia trong việc này. Mọi bài vở và hình ảnh có thể cho Vietcatholic theo emails trong thư đính kèm. Xin cảm ơn.

Xin Thiên Chúa luôn chúc phúc lành trên Liên Đoàn và những công việc chúng ta dự định và thực hiện hầu giúp mọi người sống đức tin trọn vẹn và danh Chúa được cả sáng.

Nguyện chúc quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ và toàn thể quý ông bà và anh chị em mùa Giáng Sinh tràn đầy **YÊU THƯƠNG, HOAN LẠC** và **BÌNH AN** của “**Ngôi Lòì Nhập Thể, Em-ma-nu-en – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.**”

Trong bình an Chúa Kitô.



Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch